

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện các Dự án Năng lượng chào mừng 30 năm tái lập tỉnh

Thực hiện văn bản số 1026/UBND-CN ngày 15 tháng 3 năm 2019 của UBND tỉnh về việc hỗ trợ các nhà đầu tư hoàn thành các thủ tục để khởi công - hoàn thành dự án chào mừng kỉ niệm 30 năm tái lập tỉnh (01/7/1989 - 01/7/2019), Sở Công Thương báo cáo tình hình thực hiện các dự án năng lượng như sau:

1. Đối với các dự án khởi công trước ngày 01/7/2019

1.1. Dự án Nhà máy điện gió Hướng Phùng 1

Đã phê duyệt dự án đầu tư, đang triển khai thiết kế bản vẽ thi công và dự toán các hạng mục chính, hạng mục phụ trợ. Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 736/QĐ-UBND ngày 04/4/2019. Về đất đai, đã được Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất tại văn bản số 131/HĐND-KTNS ngày 17 tháng 5 năm 2019. Hiện, Tổng Công ty Phát điện 2 đang tổ chức lựa chọn nhà thầu để chuẩn bị khởi công cuối tháng 6 năm 2019.

1.2. Dự án Nhà máy điện gió Hướng Phùng 2 và Hướng Phùng 3

Đã hoàn thành công tác lập dự án đầu tư và được Sở Công Thương thẩm định thiết kế cơ sở tại văn bản số 656/SCT-QLNL ngày 02 tháng 5 năm 2019 văn bản số 669/SCT-QLNL ngày 03 tháng 5 năm 2019. Hiện, Công ty TNHH Điện gió Hướng Phùng đang hoàn tất các thủ tục để phê duyệt dự án đầu tư.

Về đất đai: Đã được Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất tại văn bản số 131/HĐND-KTNS ngày 17 tháng 5 năm 2019; đã ký hợp đồng với Trung tâm kỹ thuật tài nguyên và Môi trường Quảng Trị thực hiện công tác đo đạc lập bản đồ thu hồi đất, giá trị thực hiện **191 triệu đồng**. Đã làm việc với Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Hướng Hóa về công tác đền bù giải phóng mặt bằng. Sau khi có quyết định bổ sung kế hoạch sử dụng đất sẽ hoàn thiện các công tác đền bù giải phóng mặt bằng.

Về môi trường: Đã ký hợp đồng với Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị để lập báo cáo ĐTM của dự án Hướng Phùng 2 và kế hoạch bảo vệ môi trường với dự án Hướng Phùng 3, giá trị đã thực hiện **141 triệu đồng**. Ngày 03 tháng 05 năm 2019 đã tổ chức họp tham vấn cộng đồng tại UBND xã Hướng Phùng về đánh giá tác động môi trường của dự án Hướng Phùng 2.

Công tác rà phá bom mìn: Đã ký hợp đồng với Lữ đoàn 414 Quân Khu IV thực hiện công tác rà phá bom mìn của dự án giá trị thực hiện thực hiện **216 triệu đồng**.

Chi phí xây dựng văn phòng, phương tiện dụng cụ thi công: 3 tỷ

Tổng giá trị đã thực hiện: **13,54** tỷ đồng

1.3. Dự án Nhà máy điện gió Hướng Tân

Dự án này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất tại văn bản số 63/HĐND-KTNS ngày 15/3/2019. Hiện, Công ty Cổ phần Điện gió Hướng Tân đang triển khai khảo sát, lập dự án đầu tư và đã hợp đồng với Trung tâm Quan trắc - Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai lập báo cáo đánh giá tác động môi trường. Đồng thời, đã cùng các ngành và địa phương làm việc về hướng tuyến đấu nối, được UBND thống nhất tại văn bản số 1971/UBND-CN ngày 08 tháng 5 năm 2019.

Về dự án đầu tư, đã hoàn thành báo cáo nghiên cứu khả thi và trình Bộ Công Thương thẩm định thiết kế cơ sở. Đồng thời, đang triển khai khảo sát, thiết kế các hạng mục phụ trợ để chuẩn bị công tác khởi công công trình.

1.4. Cụm Dự án Thủy điện Hướng Sơn

Đã được Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất tại văn bản số 130/HĐND-KTNS ngày 17 tháng 5 năm 2019 và đang triển khai khảo sát, lập dự án đầu tư. Đối với báo cáo đánh giá tác động môi trường, đã lựa chọn được nhà thầu và đang lấy ý kiến tham vấn cộng đồng. Để chuẩn bị công tác khởi công, Công ty TNHH Sơn Hải Thủy điện Hướng Sơn Quảng Trị đã triển khai thi công đường giao thông phục vụ thi công và quản lý vận hành với chiều 35km, đang triển khai thi công đường dây 35kV, nhà điều hành và một số hạng mục phụ trợ. Về dự án đầu tư, đã hoàn thành báo cáo nghiên cứu khả thi và dự kiến trình Sở Công Thương thẩm định thiết kế cơ sở vào cuối tháng 5 năm 2019.

1.5. Dự án mở rộng lưu vực bổ sung nước cho hồ chứa Thủy lợi - Thủy điện Quảng Trị và vùng hạ du

Đã hoàn thành 90% khối lượng tuyến đường phục vụ thi công, 100% khối lượng hạng mục cấp điện và 80% khối lượng nhà điều hành. Đối với công tác giải phóng mặt bằng, đã hoàn thành và bàn giao cho đơn vị thi công để thi công hạng mục chính. Giá trị thực hiện ước tính đến thời điểm báo cáo khoảng 50 tỷ VNĐ.

1.6. Dự án Thủy điện Hướng Phùng

Đã hoàn thành ký quỹ đầu tư, giấy phép xây dựng; hoàn thành thi công đường, tuyến điện phục vụ thi công và khoan khoảng 150m đường hầm. Về công tác GPMB, đã hoàn thành công tác GPMB tại tuyến đập dâng, đập tràn, cửa nhận nước, nhà máy và đường vào nhà máy; đang triển khai GPMB khu vực lòng hồ.

1.7. Dự án Thủy điện Đakrông 5

Đang triển khai khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công hạng mục chính, tuyến điện phục vụ thi công và tuyến điện đấu nối nhà máy vào lưới điện quốc gia. Phối hợp với UBND huyện Đakrông, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đakrông và UBND các xã liên quan để triển khai công tác GPMB, thu hồi, giao đất. Để chuẩn bị cho công tác khởi công, Công ty Cổ phần Thủy điện Đakrông đang triển khai thi công đường, cầu vào nhà máy và các hạng mục phụ trợ.

1.8. Dự án NĐMT Gio Thành 1 và Gio Thành 2

Đã được Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất tại văn bản số 97/HĐND-KTNS ngày 11/4/2019. Đối với báo cáo đánh giá tác động môi trường, đã hoàn thành công tác lập và đang thực hiện công tác thẩm định trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Về dự án đầu tư, đã được Bộ Công Thương thẩm định thiết kế cơ sở và dự kiến hoàn thành thiết kế kỹ thuật vào đầu tháng 6/2019.

Về Đo vẽ Hồ sơ địa chính và quy chủ, Kiểm đếm, áp giá: đã hoàn thành
Các thảo luận với Tập đoàn điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Điện lực miền Trung, Hợp đồng mua bán điện (PPA): Đã hoàn thành.

Rà phá bom mìn, vật liệu nổ: Đã ký hợp đồng và Dự kiến có Thông báo an toàn vào cuối 5/2019.

2. Đối với các dự án khởi công sau ngày 01/7/2019

2.1. Dự án NMDG Hướng Hiệp 1 và Hướng Linh 3

Dự án NMDG Hướng Hiệp 1 được Sở Công Thương thẩm định thiết kế cơ sở tại văn bản số 855/SCT-QLNL ngày 03/7/2018, được UBND tỉnh phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 585/QĐ-UBND ngày 19/3/2019. Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tân Hoàn Cầu đang triển khai khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật bản vẽ thi công và triển khai các nội dung có liên quan đến công tác GPMB, thu hồi, giao đất.

Đối với Dự án NMDG Hướng Linh 3, được UBND tỉnh cấp chủ trương tại Quyết định số 781/QĐ-UBND ngày 09/4/2019. Đang triển khai công tác khảo sát, lập dự án đầu tư và thuê tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.

2.2. Dự án Nhà máy điện gió Tân Linh và Liên Lập

Các dự án này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án tại văn bản số 63/HĐND-KTNS ngày 15/3/2019. Đang triển khai khảo sát, lập dự án đầu tư và dự kiến trình Bộ Công Thương thẩm định thiết kế cơ sở trong tháng 5/2019. Đối với báo cáo đánh giá tác động môi trường, đã hoàn thành công tác tham vấn cộng đồng, hoàn chỉnh hồ sơ trước khi thẩm định trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2.3. Dự án Nhà máy điện gió Gelex 1, 2 và 3

Các dự án này đã hoàn thành công tác lắp cột đo gió để thu thập số liệu phục vụ lập dự án đầu tư theo quy định (có số liệu đo gió tối thiểu 12 tháng). Về quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất, Dự án NMDG Gelex 3 đã có trong quy hoạch sử dụng đất và đang trình Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương thu hồi đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất; các dự án NMDG Gelex 1 và 2 chưa có trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của tỉnh, đang làm thủ tục bổ sung.

2.4. Dự án Nhà máy điện gió Phong Liệt

Đang trình Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định để trình UBND tỉnh cấp chủ trương đầu tư. Đồng thời, triển khai công tác khảo sát, lập dự án đầu tư và dự kiến trình Bộ Công Thương thẩm định thiết kế cơ sở trong tháng 6 năm 2019.

2.5. Dự án Thủy điện Bản Mới

Đã hoàn thành công tác khảo sát, lập dự án đầu tư; báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1213/QĐ-

UBND ngày 23 tháng 5 năm 2019. Đang làm thủ tục xin cấp chủ trương đầu tư để có cơ sở triển khai các bước tiếp theo.

3. Đối với các dự án hoàn thành trong năm 2019

Trong 05 dự án năng lượng dự kiến hoàn thành trong năm 2019, Dự án NMDG Hương Linh 2 đã hoàn thành công tác xây lắp và phát điện thương mại vào tháng 9 năm 2017; Dự án NMDG Hương Linh 1 đã hoàn thành công tác xây lắp 6/15 trụ tua bin, đang triển khai xây dựng 9/15 tua bin còn lại; Dự án Thủy điện Đakrông 4 đã hoàn thành 90% khối lượng công trình, thiết bị đã về đến chân công trình, đang tiến hành lắp đặt thiết bị, hoàn thiện hạng mục đầu nối và dự kiến đi vào hoạt động trong tháng 10 năm 2019; Dự án Thủy điện La Tó đã hoàn thành 75% khối lượng công trình, thiết bị đã về đến chân công trình, tuy nhiên vẫn còn khoảng 300m đường hầm dẫn nước do gặp địa chất yếu, khó triển khai thi công, dự kiến công trình hoàn thành đưa vào sử dụng trong Quý IV/2019; Dự án NMDMT LIG - Quảng Trị đã hoàn thành công tác xây lắp, đóng điện xung kích để đưa công trình vận hành thương mại.

4. Đề xuất, kiến nghị

Đề nghị chủ đầu tư các dự án tích cực làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện để được hướng dẫn, hoàn thiện hồ sơ giải phóng mặt bằng, thu hồi, giao đất, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, phương án trồng rừng thay thế ... làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo.

Công ty Cổ phần Thủy điện Đakrông làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để đẩy nhanh công tác thẩm định, tham mưu UBND tỉnh cấp chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy điện gió Phong Liều.

Công ty Cổ phần Thành An, Công ty Cổ phần Sơn Hải Thủy điện Quảng Trị tập trung nhân lực, vật lực đẩy nhanh tiến độ thi công Dự án Thủy điện La Tó và Dự án Thủy điện Đakrông 4 đảm bảo thời gian hoàn thành, đưa vào sử dụng như đã cam kết với UBND tỉnh.

Trên đây là tình hình thực hiện đầu tư các dự án năng lượng dự kiến hoàn thành và khởi công để chào mừng 30 năm tái lập tỉnh, Sở Công Thương báo cáo UBND tỉnh, các ngành và địa phương có liên quan, chủ đầu tư các dự án được biết./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;
- Các Sở: TN&MT, NN&PTNT, KH&ĐT, XD;
- UBND các huyện: Hương Hóa, Đakrông;
- Giám đốc;
- Chủ đầu tư các dự án;
- Lưu: VT, QLNL.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Quốc Hồ Hiệp Nghĩa